



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางปลาหม่า จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๓๕-๕๘๖๒๔๓-๖

ที่ สพ ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เรียน หัวหน้าฝ่าย/งาน ทุกงานโรงพยาบาลบางปลาหม่า

ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๓๒.๐๐๑/๒/๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ เพื่อมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการหรือประชาชน จึงมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแจ้งเวียนมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ เพื่อให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวตามที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๐, ๑, ๐,

(นายอนวัชช์ รักษ์วรรณวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปลาหม่า

หนังสือรับทราบแจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาลบางปลาหม้อ
เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายแพทย์อนวัช รัชชวรณวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปลาหม้อ	อนวัช รัชชวรณวงศ์	
2	นางรติ สิงห์ดวง	หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล	รติ (รท)	
3	นายสุรศักดิ์ เหลืองศิริธัญญะ	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค		
4	นางสาวศุภางค์ จันทร์ทน	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม		
5	นางศิวภรณ์ ตู่แก้ว	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ศิวภรณ์ (รท)	
6	นางวิไล น้อยยม	หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา	วิไล น้อยยม	
7	นางรมย์ชลิ อุบลทัศนีย์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ฯ		
8	นางสุชาดา โพธิ์ทอง	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน		
9	นางวัลลภา สุวรรณภูมิ	หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด		
10	นางสุพิศ บุญเสถียร	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ	สุพิศ	
11	นางสิริกิร อีสอาด	หัวหน้างานผ่าตัด-จ่ายกลาง	สิริกิร อีสอาด (รท)	
12	นางบุปผา ชลสวัสดิ์	หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก		
13	นางสาววิจิตรรัตน์ ทับแก้ว	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพิบาล	วิจิตรรัตน์ ทับแก้ว	
14	นางสมหมาย อุบลลี	หัวหน้างานศูนย์สุขภาพชุมชน	สมหมาย (รท)	
15	นายศรารุช ทองไพรวรรณ	หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล		
16	นางธนรัช กันทะมูล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู		
17	นางศุรดา วัฒนชะชาติ	รักษาการแทนในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป/หัวหน้างานการเงินและบัญชี	ศุรดา	
18	นายสิทธิกร สละบาป	หัวหน้างานพัสดุ		
19	นางประภัสสรณ์ ศิริวัฒน์	หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ		
20	นางสาววิรวรรณ พงษ์พานิช	งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก		
21	นางสาวสมฤทัย สว่างประเสริฐ	หัวหน้างานกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด		